

**องค์การบริหารส่วนตำบล**

- สำนักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  
 วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕  
 เวลา ๐๙.๐๓.๒๕

ที่ ชคพ.ว ๑๒๓ / ๒๕๖๕

สำนักงานชมรมคุ้มครองและพิทักษ์  
 สิทธิพนักงานส่วนตำบลแห่งประเทศไทย (ช.ค.พ.)

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

**เรื่อง -** แจ้งขอให้เข้ารับการฝึกอบรมตาม “โครงการส่งเสริมความรู้ในการแก้ข้อกล่าวหาที่เกิดจากการตั้งข้อกล่าวหาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกฎหมาย รุ่นที่ ๕” (ภาคความรู้ที่เกี่ยวกับการชี้มูลความผิดต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการ ป.ป.ช.) จัดที่โรงแรมสบาย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27 -30 มิถุนายน 2565

**เรียน** นายกองตรีปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือผ่าน กองช่าง และ กองคลังท้องถิ่นทุกแห่ง)

**อ้างถึง** หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๑๗๑๒ ลว.๒๘ ส.ค.๒๕๖๐

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** ๑. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

๒. กำหนดการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำการแจ้งเป็นหนังสือให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบแล้วว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลในทางบังคับใช้แล้ว และกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง จำนวน ๗ ฉบับ ที่สำคัญ ได้มีการประกาศบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้มีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจำนวน ๑๓๒ มาตรา แบ่งเป็นหมวด ได้ ๑๕ หมวด ซึ่งถือว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นถือเป็นกฎหมาย แต่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้นก็ถือเป็น “ระเบียบ” ที่มีใช่เป็นกฎหมาย แต่ผลของระเบียบดังกล่าวนี้มีการออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จึงต้องถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายข้างต้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น จะไม่เหมือนความผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ อีกแล้ว ที่ถือว่าเป็นความผิดตามระเบียบที่ไม่มีผลกับบุคคลภายนอกแต่อย่างใด สำหรับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น มี ๒๒๓ ข้อ และแบ่งเป็นหมวดได้ ๑๐ หมวด เมื่อศึกษาอย่างละเอียด พบว่า ในหมวดที่ ๑๐ ได้กำหนดเรื่อง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ โดยในข้อที่ ๑๐๐ ของระเบียบดังกล่าว ได้มีการกำหนดว่าในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบ “การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ” จึงพิจารณาได้ว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งก็คือคณะกรรมการตรวจงานจ้างเดิม จะเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการบริหารสัญญา ซึ่งปรากฏว่าในปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดวยังไม่ทราบอำนาจและหน้าที่ในการบริหารสัญญาแต่อย่างใด



ดังนั้น เมื่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้บริหาร และพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรณีผู้บริหารเกิดจากการอนุมัติจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่อย่างใด สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เกิดจากการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นสำคัญ จึงกล่าวหา ว่า มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต ดังนั้น จึงไม่ทราบว่าตนเองได้กระทำความผิดอย่างไร เพราะไม่ทราบเรื่องอำนาจหน้าที่ที่แท้จริงของตนเอง หรือไม่ทราบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ถูกต้อง ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับไม่ทราบขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ไปสัมพันธ์กับการบริหารสัญญา ภายใต้หลักการแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งไปสัมพันธ์กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยที่กฎหมายดังกล่าวนี้ ได้มีการบัญญัติกำหนดให้ถือว่ารายการการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้นเป็นหลักในการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีจึงต้องหมายความรวมถึงการนำรายงานการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้นมาใช้เป็นหลักในการพิจารณาคดีอาญาดังกล่าว ซึ่งหากท่านไม่ได้ว่ากล่าวกันมาตั้งแต่ในชั้นการไต่สวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว กรณีก็จะมาว่ากล่าวในชั้นของศาลอาญาหาได้ไม่ หรือถ้าได้ก็ไม่เป็นที่ยอมรับของศาลในชั้นศาลฎีกาเพราะถูกมาตราดังกล่าวนี้บังคับไว้ เว้นแต่ศาลอาญาเห็นเอง ซึ่งก็มีจำนวนน้อยมาก เพราะเป็นเรื่องของประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงควรต่อสู้คดี ตั้งแต่ในชั้นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำคัญ ซึ่งก็มีน้อยมากที่จะเข้าใจ กรณีจึงทำให้ติดคุกเพราะความไม่เข้าใจ โดยเข้าใจว่าจะไปปรับสภาพเพื่อรอการลงอาญาหรือการไม่คุก ซึ่งจะทำให้แพ้ในคดีปกครองเพราะการปรับสภาพดังกล่าวนี้เอง ( ส่วนมาก ) หรือจะทำให้ไม่ได้รับราชการแล้ว และในปัจจุบันยังพบว่า ศาลอาญาคดีทุจริตจะไม่ค่อยรอลงอาญาแต่อย่างใด แม้จะมีการปรับสภาพด้วยก็ตาม ( สำคัญมาก )

ดังนั้น จึงเกิดการฝึกอบรมตาม “ โครงการส่งเสริมความรู้ในการแก้ข้อกล่าวหาที่เกิดจากการตั้งข้อกล่าวหาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อปฏิบัติให้ชอบด้วยกฎหมาย รุ่นที่ ๕ ” ( ภาคความรู้ที่เกี่ยวกับการชี้มูลความผิดต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ) จัดที่โรงแรมสบาย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27 -30 มิถุนายน 2565 ( โดยกำหนดให้รายงานตัวพร้อมลงทะเบียน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลาตั้งแต่ 13.00 น. - 13.30 น. ณ.สถานที่ฝึกอบรม และเริ่มการฝึกอบรมในเวลา 13.30 น. ) วิธีการสมัครเมื่อได้รับการอนุมัติจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ดำเนินการสมัครทางโทรศัพท์ที่ หมายเลข 098 - 919 - 9044 รับจำนวนจำกัด ( ไม่เกิน 50 คน ) หลังจากนั้นให้นำใบสมัครมายื่นในวันรายงานตัว คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑.ต้องได้รับการตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง แล้วนำผลมารายงานตัวหน้างานต่อเจ้าหน้าที่ ๒. ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมักจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ รวมทั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้การฝึกอบรม ค่าฝึกอบรม โดยให้เก็บเป็นค่าลงทะเบียน วันละ 600 บาท จำนวน 4 วัน เป็นเงิน 2,400 บาท ต่อคน อันเป็นการปฏิบัติโดยชอบด้วยข้อ ๒๘ ( ๒ ) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยชำระค่าลงทะเบียนในวันรายงานตัวเท่านั้น สำหรับค่าที่พัก ค่าเดินทางมาราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ( ถ้ามี ) ค่าอาหารเย็น ค่ายานพาหนะระหว่างการเดินทาง



